



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 15 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,486 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 1,762,190 คน รักษาหายเพิ่ม 10,711 คน รักษาหายสะสม 1,636,461 คน อยู่ระหว่างรักษา 107,606 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 94 คน เสียชีวิตสะสม 18,123 คน มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 62,579,803 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 240,332,724 ราย เสียชีวิต 4,896,169 ราย รักษาหาย 217,610,451 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ **อนามัยโลก** ขอจีนเปิดทาง ส่งทีมสืบต้นตอโควิดอีกรอบ ซึ่งอาจเป็นโอกาสสุดท้ายไขปริศนาโควิด **สหรัฐฯ** คนอเมริกันยอมฉีดวัคซีนมากขึ้นลดติดเชื้อ-เสียชีวิต ขณะที่นักวิจัยสหรัฐพบสารประกอบเคมีที่สามารถป้องกันโควิด 19 ได้ดีกว่ายาแอมเดซิเวียร์ **FDA** แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา สำหรับอเมริกันชนอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงสูงติดเชื้ออาการรุนแรงและอาชีพเสี่ยงต่อการติดเชื้อ **เดนมาร์ก** เริ่มทดลองยาโควิดแบบสุดคมกับมนุษย์ **อินเดีย** กลับมาส่งออกวัคซีนโควิด หลังสถานการณ์ในประเทศเริ่มคลี่คลาย **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ **จีน** เตรียมตรวจตัวอย่างเลือดชาวฮั่น หวังหาที่มาโควิด 19 **องค์การอนามัยโลก** จัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ตรวจสอบค้นหาต้นตอโรคโควิด-19 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 26 คน

ประเด็นสำคัญ

1. นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ คมชัดลึก บ้านเมือง, isranews, js100, infoquest,one31 จส.100 nationtv. Workpointtoday pptvhd tninthailand)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในประเทศได้ภายใต้มาตรฐานตามที่สธ.กำหนดไว้ โดยจะเป็นการพิจารณามาตรการทั้ง 2 ส่วน คือ การเปิดประเทศ และการผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศยืนยันความพร้อมพลิกฟื้นท่องเที่ยวตามศักยภาพประเทศ ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับรายชื่อประเทศที่จะเข้ามาในไทยโดยไม่ต้องกักตัวนั้น จะต้องกำหนดมาตรการและเป็นไปตามมาตรฐานที่ สธ.กำหนด ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7,)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุว่า การจะเปิดประเทศได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ 3 มาตรการที่ควบคุมกัน คือ 1. มาตรการการฉีดวัคซีน ต้องมีวัคซีนเพียงพอ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้ว ตั้งแต่เดือนนี้ไทยจะมีวัคซีนเข้ามาเดือนละ 20 ล้านโดส และคนไทยก็ต้องยอมให้ฉีดด้วย 2. มาตรการส่วนบุคคลที่ยั่งยืนลงไม่ได้ ต้องดำเนินการตามมาตรการเคร่งครัด 3. มาตรการด้านบริหารจัดการ หากเปิดประเทศแล้วคาดการณ์ว่าอาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นแต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่ควบคุมได้ ส่วนตัวเลขที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มนั้นมีที่มาจากทั้ง 2 ส่วน คือ ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือการหย่อนยานทางมาตรการจากคนไทยในประเทศ มีโอกาสที่เป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเข้มงวดในมาตรการด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, innnews,)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. เผยว่า สธ. จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ศบค. วันนี้ ถึงรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำให้เข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งได้เลือกมากกว่า 10 ประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับ ศบค. ว่า จะเลือกประเทศใดบ้าง ขณะเดียวกัน ในที่ประชุม จะเสนอ วัคซีนสูตร AZ + ไฟเซอร์ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ได้ในกรณีจำเป็น พร้อมยืนยัน สูตรวัคซีนทุกสูตรที่ประกาศใช้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการแล้วว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่วนการจะฉีดวัคซีนสูตรใดขึ้นกับการบริหารจัดการวัคซีนที่มีในเวลานั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.ทาง ททท.ตั้งเป้าว่าในปี 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาไทย 1 ล้านคน ส่วนปี 2565 ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน โดยรายชื่อประเทศที่ ททท. เสนอที่ประชุม ศบค.สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และโอกาสทางการส่งเสริมตลาด รวม 20 ประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-ศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบให้ปรับ "พื้นที่สีฟ้า" เพิ่มอีก 17 จังหวัด นำร่องรับนักท่องเที่ยวช่วง 1-30 พ.ย. 64 นี้ รวม กทม. โดยก่อนหน้านี้มีการกำหนดพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวจำนวน 4 จังหวัด ภูเก็ต สุราษฎร์ พังงา กระบี่ และในเดือนธ.ค.จะปรับพื้นที่สีฟ้าอีก 16 จังหวัด

2. การผ่อนปรนมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ โปสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย newtv. voicetv.thaigov sanook springnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยจะมีการปรับลดจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มจาก 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด พื้นที่สีแดงจาก 37 จังหวัด เหลือ 30 จังหวัด พื้นที่ควบคุมจาก 11 จังหวัด เพิ่มเป็น 24 จังหวัด โดยจังหวัดพื้นที่แดงเข้ม จะปรับลดเวลาเคอร์ฟิว จาก 22.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. อย่างน้อย 15วัน เริ่มตั้งแต่ 16 ต.ค. ร้านสะดวกซื้อ/ตลาดสด/ตลาดนัด เปิดได้ถึง 22.00 น. จำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุก ได้ กิจกรรมอื่นๆ ที่เปิดทำการโดยกำหนดเวลา เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงแรมสรรพ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น. สถานดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับ ทั้งนี้ ยังไม่ให้เปิดบริการสวนน้ำ สวนสนุก สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

3.แผนการจัดหายาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ แนวหน้า ประชาชาติ, สยามรัฐ,)

-การประชุม ศบค. ได้พิจารณาวาระแผนการจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ ตามข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการเสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณ ในส่วนงบกลางฯ วงเงิน 500 ล้านบาทในการจัดซื้อ ก่อนหน้านี้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สธ.ได้พูดคุยหาหรือเรื่องยาด้านโควิดมาโดยตลอด สำหรับราคาในแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะได้ราคาถูกกว่าสหรัฐฯ ซึ่งมีรายได้สูง ขณะเดียวกันไทยก็อาจจะซื้อแพงกว่าประเทศที่รายได้ต่ำ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องการกระจายยาด้านโควิดไปหลาย ๆ พื้นที่ อย่างเป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก)

- นายนิมิตร เทียนอุดม ตัวแทน 7 องค์กรประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมการเข้าถึงยา ได้ทำหนังสือถึง สธ. เรียกร้องให้ต่อรองราคายาโมลนูพิราเวียร์ที่กำลังจะจัดซื้อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และนำเข้าขานัดนี้เดียวกันที่ราคาถูกกว่าเกือบ 50 เท่าจากอินเดียมาใช้แทน. เนื่องจาก"ยาโมลนูพิราเวียร์" ไม่มีสิทธิบัตรในประเทศไทย ไทยสามารถนำเข้ายาที่กำลังจะผลิตและขายโดยบริษัทในอินเดียได้ในราคาที่ 400 - 460 บาทต่อการรักษา ในขณะที่ สธ.กำลังเจรจาขอซื้อยาจากบริษัท เมอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยาต้นแบบและมีแผนจะขายในอเมริการาคา 23,000 บาทต่อการรักษา

4. ปัญหาชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.,)

-นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล ในฐานะกมธ.การสาธารณสุข โปสต์ว่า กรณีการด้อยค่า ATK บางยี่ห้อด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ถือเป็น การให้ข้อมูลที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสงสัยว่า มีจุดประสงค์ทางการเมืองจึงด้อยค่าชุดตรวจที่รัฐบาลจัดซื้อ ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวที่ไม่ได้มาตรฐานก็ยังมีอยู่ในลิสต์ของสหภาพยุโรปอยู่ รวมทั้งเบิกค่ารักษาแบบ HI เกินจริง ในฐานะกมธ.การสาธารณสุข จึงทำหนังสือถึงปลัด สธ. ให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว เพราะถือว่าเป็นการหากินบนความเป็นความตายของคนไทย ไม่ว่าจะหากินเพราะผลประโยชน์ทางการเงินหรือชื่อเสียงก็ตาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews.)

- นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รว.สธ. กล่าวถึงกรณีนี้ นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมา

วิจารณ์ชุดตรวจ ATK ที่จัดทำโดย ภาครัฐว่าด้อยมาตรฐาน ถึงขั้นที่ สสจ.นครศรีธรรมราช สั่งงดใช้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ว่า นายพิธา นำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนเอาใจแฟนคลับ แต่กำลังบิดเบือนสังคม ปัญหาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเรื่องของการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งคุณหมอออกมาเคลียร์ปมแล้ว ขอร้องนายพิธา อย่าเอาชีวิตคนมาเล่นการเมือง เรื่อง ATK เราต้องการให้คนเข้าถึงการตรวจ แต่นายพิธา กำลังสร้างความกลัว จนคนไม่ตรวจ ทำให้ระบบการควบคุมโรครามีปัญหา

5. การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, bangkokinsight, posttoday, thansettakij,)

-นายดอน ปรมดีวินัย รองนายกฯ และรมว.กต. เผยความคืบหน้ากรณีสหรัฐฯ บริจาคไฟเซอร์ให้กับไทยจำนวน 1 ล้านโดสว่า ทางสหรัฐฯ ยืนยันว่า พยายามเร่งรัดให้ได้ความชัดเจนภายในสิ้นเดือน ต.ค. นี้ว่า จะกำหนดส่งวัคซีนให้ไทยได้ในวันใด และจะเป็นวัคซีนชนิดใด เนื่องจากเบื้องต้นทราบว่า อาจจะไม่ใช้วัคซีนไฟเซอร์เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงมาตรการรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ว่า กต. จะเสนอปรับระบบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการเพิ่มเติมจำนวนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย ซึ่งอาจเสนอให้มีมากกว่า 10 ประเทศ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด ขอให้มีความชัดเจนจากที่ประชุม ศบค. ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, pptvhd, thestandard, isranews,สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,7,5,9,Thaipbs.TNN,NBT)

-อภ. สมาคมรพ.เอกชน และแชนพี เทอร่าพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว “ความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นา” เพื่อชี้แจงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้ประเทศไทยให้ประชาชนได้รับทราบ ญ.สุณัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แชนพี เทอร่าพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายในเดือนพ.ย.นี้ วัคซีนจะมาแน่นอน โดยจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 100,000-300,000 โดส จนกระทั่งครบ 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนที่เหลือ 6.8 ล้านโดสจะมาภายในไตรมาสแรกปีหน้า

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการอภ. กล่าวว่า ขณะนี้ความล่าช้าของโมเดอร์นายังไม่เกินกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้ แต่หากในอนาคตอันใกล้ ในกรณีเลวร้ายที่สุด ยังมีความล่าช้าจนการส่งมอบล่วงพ้นช่วงเวลาที่จะระบุไว้ อภ.ก็เตรียมพร้อมดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

-นพ.เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน กล่าวว่า การประชุมกรรมการสมาคม รพ.เอกชน ในเอกสารการจอง จะเห็นว่าสัญญาตอนข้างยาวคือเดือน ต.ค.64-มี.ค.65 มีการระบุชัดเจนว่า สามารถเลื่อนการใช้สิทธิหรือว่าโอนสิทธิได้ ข้อดีคือวัคซีนสามารถฉีดเด็ก 12-17 ปีได้ ดังนั้นสามารถโอนสิทธิให้กับบุตรหลานได้ หลายคนคาดหวังและไม่ยอมฉีดเข็มที่ 3 เพราะรอโมเดอร์นา ส่วนตัวขอให้ไปฉีดเข็ม 3 ก่อน แล้วโมเดอร์นาให้เลื่อนออกไป

6.ข่าวปลอม 10 จังหวัดเป็นแหล่งติดต่อเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, mcot, thailandplus,)

-นส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษก ดส. กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง งดเดินทางไป 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนองเพราะเป็นแหล่งติดต่อเชื้อโควิด19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมควบคุมโรค สธ. พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เป็นการนำข้อมูลเก่า ซึ่งเป็นข่าวปลอมเมื่อ ธ.ค. 2563 กลับมาแชร์ซ้ำอีกครั้ง

7. “หมอเณร” ยืนยันสมุนไพรรักษาโควิด 19 หายจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า,)

-นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือหมอเณร หมอสมุนไพรชื่อดังจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปที่ สำนักเลขาธิการนายกฯ เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานรายชื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรหมอเณรแล้วหายจำนวน 50 รายชื่อให้กับ นายกฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. โดยหมอเณร กล่าวว่าหนังสือที่นำมายื่นในวันนี้เป็นหนังสือยืนยันเรื่อง การค้นพบยาสมุนไพรสร้างไพธาดูได้ ไพธาดู คือ ภูมิคุ้มกันตัวจริง ป้องกันและรักษาโควิด 19 วัณโรค เชื้อรา แบคทีเรีย โรคติดต่อได้โดยไม่ต้องป้องกันอะไรเลย ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่อยู่ที่กรมแพทย์แผนไทยฯ และสธ.ครบหมดแล้ว และศาลปกครองได้พิพากษาให้กรมแพทย์แผนไทยฯ ได้รับรองผลการรักษาตำรับยาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันพิพากษา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 แต่กรมแพทย์แผนไทยฯและสธ.ไปยื่นอุทธรณ์ต่อ

8. จีรัฐแก้ปัญหาเด็กช่วงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย ประจำปี 2563.ในมิติผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อเด็กซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งในมิติการศึกษาและสภาพจิตใจ เด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาทางออนไลน์ กสม.จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ปัญหาและทบทวนเรื่องวิธีการเรียนการสอนออนไลน์และการเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ ที่อาจเป็นสาเหตุของความเครียด โดยควรเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และดำเนินการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนด้วยกลไกที่เข้าถึงได้ง่าย และมีผู้สื่อสารกับเด็กอย่างเป็นมิตร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

9 .WHO รับรอง แอสตราฯ รุ่นผลิตในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ประชาชาติ, topnews, posttoday, bangkokbiznews, sanook, thejournalistclub, ch7, infoquest,)

-นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตราเซนeca (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ทางWHO ได้ให้การรับรอง AZ ที่ผลิตในไทยเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว มีผลทันที ซึ่งครอบคลุมล็อตที่ผลิตก่อนหน้านี้ด้วย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า AZ ที่ผลิตในไทยในทุก ๆ รอบการผลิตนั้นได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ถือเป็นข่าวดีที่ต่อยอดถึงคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์

10.แก้ปัญหาโควิดภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน แนวหน้า สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแอฟฟิค จส.100 สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย,กรมประชาสัมพันธ์,สวท.,ทีวีช่อง 5,9,NBT,innnews thailandplus rhaigov newtv.acnews)

-นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รมว.กก. นายเจษฎา ผวจ.สงขลา และคณะผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โควิด 19 ของ จ.สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อสูงขึ้น เพื่อร่วมกันวางแผนทางแก้ไขปัญหา ควบคุมการแพร่ระบาด โดยนายอนุทิน เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สธ. จะเร่งจัดสรรวัคซีนและฉีดให้ได้ 70 % โดยเฉพาะ 4 จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้มีการประสานในแต่ละตำบลเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ และขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมั่นใจว่า สธ. มีความพร้อมและมีแผนรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งสถานพยาบาล เวชภัณฑ์ ยา บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมจะย้ายถึงมาตรการควบคุมโรคส่วนบุคคล เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดโดยเร็ว

11.วัคซีนสูตรไขว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย newtv. voicetv.thaigov sanook springnews)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ด้วยว่า สธ.ได้เพิ่มสูตรการฉีดวัคซีนซิโนแวค+ไฟเซอร์, ซิโนแวค+ซิโนแวค กระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนกา และแอสตราเซนเนกา+แอสตราเซนเนกา กระตุ้นด้วยไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-งานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นไอเอช) ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการทดลองชี้ว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาเป็นเวลานานอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เมื่อได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นบูสเตอร์จะมีระดับแอนติบอดีเพิ่มสูงขึ้น 35 เท่า และสูงขึ้นถึง 76 เท่า เมื่อฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา แต่หากใช้วัคซีนจอห์นสันเป็นบูสเตอร์ ระดับแอนติบอดีจะสูงขึ้นเพียง 4 เท่า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีน 1 ใน 3 ยี่ห้อนี้จำนวนเพียง 458 คน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ

12.หนุ่มฉีดซิโนฟาร์มดับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ sanook innnews ch7)

-นายสุระชัย อ.สาพานิช หรือน้องฟลุ๊ค อายุ 20 ปี นศ.ปี 1 บริหารธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสียชีวิต

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยญาติเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่เทศบาลนครนครราชสีมา หลังฉีดไปได้ 3 วัน นายสุระชัยมีอาการข้างเคียง ท้องเสีย อาเจียน กินข้าวไม่ได้และหนาวสั่น จากนั้นวันที่ 11 ต.ค. มีอาการท้องเสียรุนแรงและเบลอก่อนส่งไป รพ. และมีอาการช็อกหมดสติเข้าไอซียู แพทย์พยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิต</p> <p>มาตรการอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., thaigov.)</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ ให้ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ และคณะ เข้าพบเพื่อปรึกษากระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ (ultra low dead space) จำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 396,970 บาท ซึ่งศาสตราจารย์ นพ.พรชัยฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตกุศลรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อ โดยกระบอกฉีดวัคซีนดังกล่าวมีการใช้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ฯลฯ สามารถลดการสูญเสียวัคซีนเพียง 6 ไมโครลิตรเทียบกับที่ใช้อยู่ที่สูญเสียมากกว่า 30 ไมโครลิตร ทำให้สามารถเพิ่มวัคซีนโควิดของไฟเซอร์โดยเฉลี่ยอีก 1 โดสต่อขวด คือ 7 โดสต่อขวด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>-ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติรับทราบสถานการณ์ผลงานบริการโรคโควิด-19 และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที่ สปสช. ได้รับมาจำนวน 20,829.23 ล้านบาท จากพ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินแก่วิดโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 โดยมอบให้ สปสช. จัดทำคำขอรับงบประมาณเพิ่มเติมและเร่งนำเสนอต่อ ครม.เห็นชอบ ระหว่างรองบประมาณให้สามารถใช้งบการเงินจากรายการและประเภทบริการอื่นไปก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ,มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน คมชัดลึก thaipbs, sondhitalk, thailandplus, pattayamail, prd, ChiangmaiNews)</p> <p>-กรมอนามัย ห่วงช่วงโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) แนะนำควรมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ 150 นาทีต่อสัปดาห์ขึ้นไป สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแพซิฟิก,จส.100)</p> <p>-ผู้ว่าฯกทม. มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนทุกด้านให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทยที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ให้เร่งรัดขอจัดสรรวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด รวมถึงขอจัดสรรวัคซีนสำหรับบูสเตอร์เข็มที่ 3 ให้กับประชาชนซึ่งได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-กรณีรัฐบาลจะจ้าง "ลิซ่า แบล็กพิงก์" นักร้องสาวดังเกาหลีมาร่วมคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตนั้น ชาวภูเก็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยที่จะนำเงิน 2 ร้อยล้านบาทไปจ้าง นำเงินมาแจกจ่ายประชาชนในภูเก็ตจะดีกว่า</p>	
<p align="center">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, thaipbs, mcot, topnews, workpointtoday, prachachat, thebangkokinsight, inn, thailandplus)</p> <p>-กรมอุตุฯ เผยพายุดีเปรสชัน “คมปาซุ” อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว ขณะที่อิทธิพลจากร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนัก 41 จังหวัดในภาคอีสาน ภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ เสียหายน้ำท่วมฉับพลัน กทม.วันนี้ยังมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., prd, thaigov, acnews, tnn, thejournalistclub, thailandplus)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.จันทบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมในชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ข่าวสด, thaigov, bangkokbiznews, thejournalistclub, js100, thaipbs, ch7, thailandplus)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจันทบุรี และตราด มีการเปิดศูนย์พักพิงเพิ่ม 4 แห่งใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จันทบุรี และมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 142 แห่ง เปิดบริการได้ปกติ 116 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 17 แห่ง และปิดให้บริการ 9 แห่ง และยังได้ส่งทีมแพทย์ 347 ทีม ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 4.13 แสนราย ติดตามดูแลผู้มีภาวะเครียดมาก เสี่ยงซึมเศร้า ฆ่าตัวตายอย่างใกล้ชิด ให้สถานบริการสาธารณสุขที่เสี่ยงน้ำท่วม 1,576 แห่งใน 23 จังหวัดที่มรสุมพัดผ่าน ประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง และเตรียมจัดบริการทางการแพทย์ สถานที่สำรอง หรือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อจำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบ</p>	
<p>ยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub, plewseengern, pptvhd36, thaipbs, thailandplus)</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนภัยยาเสพติดทำให้ผู้เสพขาดสติ มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หมกมุ่นและจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เสพยา แนะนำครอบครัวที่มีผู้เสพยา ต้องระมัดระวังตนเอง หมั่นสังเกตพฤติกรรม หากพบมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหาทางช่วยเหลือ หรือรีบพาไปรักษา</p>	
<p>ป้องกันเด็กเลียนแบบฉากรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., newtv, thaipbs, prd)</p> <p>-พญ.โซษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ละครหรือซีรีส์บางเรื่องมีฉากเนื้อหารุนแรง ฆาตกรรม ร่วมเพศ อาจทำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี แยกแยะโลกแห่งความจริงกับเรื่องแต่งไม่ได้ ซึ่งผู้ปกครองต้องรู้วิธีพูดคุยสื่อสารกับเด็กให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้สมองและจิตใต้สำนึกของเด็กซึมซับสิ่งที่เห็น จนมีพฤติกรรมเลียนแบบ หรือฝังใจกับสิ่งที่ดูจนเกิดเป็นความกลัว ต้องนั่งคุยด้วยทุกครั้งและใช้โอกาสนี้พูดคุย วิเคราะห์ฉากต่างๆ ให้เด็กฟัง หากป้องกันการเข้าถึงสื่อของเด็กไม่ได้ ควรหาเวลาพูดคุย เพื่อสอนวิธีแยกแยะความไม่เหมาะสม สิ่งที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในระยะสั้นและระยะยาว</p>	
<p>ข่าวปลอม : ยีนและกัมมันตภาพรังสีเพื่อเช็คว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100</p> <p>-ตามที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ วิธีเช็คว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมองด้วยตนเอง เพียงแค้ยีนและกัมมันตภาพรังสี จับความรู้สึกของร่างกาย ไม่ว่าจะป็นอาการหวัชหายใหญ่ หูอื้อ แน่นจมูก ปวดเข่าตานั้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ยืนยันว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ โดยโรคหลอดเลือดตีบที่สมอง ไม่ว่าจะป็นชนิดตีบ อุดตัน หรือแตก วินิจฉัยจากอาการเป็นหลักเตือนว่าการทดสอบอาการด้วยการยีนและกัมมันตภาพรังสีตามคลิปเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะเมื่อเเยงหน้าขึ้นอาจจะทำให้มีอาการหน้ามืด หมดสติ หรือล้ม เกิดอันตรายได้</p>	
<p>ผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นทั่วโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนราว 4 ล้าน 1 แสนคนป่วยด้วยวัณโรค แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือระบอบุอย่างป็นทางการว่าป่วยด้วยโรคดังกล่าว ซึ่งจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากจากจำนวน 2 ล้าน 9 แสนคน เมื่อปี 2562 นับเป็นครั้งแรกที่ WHO รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยวัณโรคเพิ่มขึ้น โดยวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่คร่าชีวิตประชาชนมากเป็นอันดับ2 ของโลก รองจากโรคโควิด-19 โดยทำให้ประชาชนเสียชีวิตแล้วเกือบ 4,100 คนต่อวัน และเมื่อปีที่แล้วก็ทำให้ประชาชนเสียชีวิตราว 1 ล้าน 5 แสนคน</p>	